



ประกาศเทศบาลตำบลอนเจดีย์  
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น

ด้วยเทศบาลตำบลอนเจดีย์ จะดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาปรับภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นได้พิจารณาปรับภาพการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคต

เทศบาลตำบลอนเจดีย์ ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น **ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอนเจดีย์**

เพื่อให้การดำเนินการประชาคมท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งนางสาวจรีรัตน์ กล่อมสมร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบการประชุมประชาคมท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลอนเจดีย์

เทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ											
6.1 แผนงานสาธารณสุข											
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลอนเจดีย์	1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 3.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุข จำนวน 35 คน/รุ่น	-	150,000	300,000	300,000	300,000	-ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้สูงอายุสำเร็จตามหลักสูตร -ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนของโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุข -ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น	นักเรียนผู้สูงอายุมีความรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม	กองสาธารณสุขฯ